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สถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์รฐัสภา 
 การประชุมเริ่มในเวลา ๐๙.๔๕ นาฬิกานายวิสุทธ์ิ ไชยณรุณ รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่สอง
ขึ้นบัลลังก์เปิดโอกาสให้สมาชิกฯปรึกษาหารือปัญหาในพืน้ที่อาทิ ปัญหาการขาดแคลนไฟฟ้าในพื้นที่ ปัญหา
ถนนใช้การในพื้นที่ไม่สะดวก ปัญหาภัยแล้งที่ต้องการความดูแลเร่งด่วน ปัญหาน้ําบาดาลที่ขาดงบประมาณ
ดูแลปัญหาอยา่งต่อเนื่องโดยเฉพาะอําเภอจะนะ สงขลา กรณีผลกระทบการขึ้นค่าแรง ๓๐๐ บาทซึ่งสง่ผลเสีย
ต่อการทํางานของธุรกิจอุตสาหกรรม ปัญหาเงินเดือนของข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มองว่าบาง
ตําแหน่งยังมีความไม่เหมาะสม ปัญหาโครงการของเกษตรกรเรื่อง การจํานําข้าวที่ยังไม่ได้รับเงินสด เรื่องการ
สํารองน้ําใช้ในพื้นที่ก่อนเดือนเมษายนซึ่งเป็นหน้าร้อน ซึง่การปรึกษาหารือนี้รัฐสภาจะได้ส่งเรื่องไปยังฝ่าย
บริหารและหนว่ยงานที่เกี่ยวข้องในการแก้ไขปัญหาต่อไป 
 ภายหลังการปรึกษาหารือ ทีป่ระชุมได้เข้าสู่ระเบียบวาระการพิจารณากระทู้ถาม ดังนี้ 
กระทู้ถามสดเรื่องที่ ๑ เรื่องการพบกันระหว่างรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมของไทยและกัมพูชา ถามโดย
นายอรรถวิชช์ สวุวรรณภักดี สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกรุงเทพมหานคร พรรคประชาธิปัตย์ว่า ตามท่ี
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเดินทางไปพบกับรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
ของกัมพูชาในบริเวณพื้นที่ปราสาทเขาพระวิหารอาจส่งผลกระทบต่อผลประโยชน์ของประเทศชาติโดย
ส่วนรวมเรื่องนี้อยู่ในความสนใจของกระแสสังคม ขอทราบข้อเท็จจริง เนื่องจากมีข้อสงสัยว่าที่พล.อ.อ.สุกําพล 
สุวรรณทัต รมว.กลาโหม ขึ้นไปพบกับพล.อ.เตีย บันห์ รองนายกรัฐมนตรีและรมว.กลาโหมกัมพูชา ไปตามคํา
เชิญของฝ่ายกัมพูชาจะเป็นการเพลี่ยงพล้ําเหมือนกรณีในอดีตสมัยสมเด็จกรมพระยาดํารงราชานุภาพหรือไม่ 
ที่ขึ้นไปโดยมีการปักธงชาติฝรั่งเศสอยู่บนนั้น และฝ่ายไทยก็ไม่ได้โต้แย้งประเด็นนี้ จึงถูกกฎหมายปิดปากของ
ศาลโลกบังคับอยู่ว่าเรายอมรับอํานาจอธิปไตยของฝรั่งเศส และเท่าที่ได้ดูรูปภาพเทียบเคียงอดีตกับปัจจุบัน 
พบว่าพ้ืนที่ที่พลอากาศเอกสุกําพลถ่ายรูปร่วมกับพลเอกเตียบัน เป็นจุดที่ใกล้เคียงกับสมัยสมเด็จกรมพระยา
ดํารงราชานุภาพ จึงรู้สึกกังวลใจเนื่องจากศาลโลกจะตัดสินคดีปราสาทพระวิหารในปีนี้ จึงอยากทราบว่า
รัฐมนตรีไปโดยคําเชิญใครและไปเจอกันตรงไหนอย่างไร เนื่องจากมองว่าเป็นเรื่องสําคัญที่อาจทําใหศ้าลโลก
อาจหยิบยกขึ้นมาพิจารณาประกอบการตัดสินได้ นอกจากนี้การเดินทางไปครั้งนี้กระทรวงการต่างประเทศก็
ได้มีการจัดเตรียมความพร้อมที่จะให้พบกันที่โรงแรมสุรินทร์มาเจสติก แต่ทําไมเปลี่ยนสถานที่ภายหลังเป็นที่
ประสาทพระวิหาร  และยังมีข้อสังเกตว่าก่อนที่พลอากาศเอกสุกําพลจะไปพบกับพลเอกเตียบันในวันที่ ๒๖ 
กุมภาพันธ์ ก็เกิดขึ้นภายหลังอดีตนายกรัฐมนตรีพันตํารวจโททักษิณได้เดินทางออกจากกัมพูชาไปฮ่องกงใน
วันที่ ๒๑ ก.พ. จึงอยากทราบว่าการเปลี่ยนสถานที่พบกันเพราะทําตามคําแนะนําของพันตํารวจโททักษิณ
หรือไม่ และมีเรื่องผลประโยชน์ส่วนตัวหรือผลประโยชน์ของประเทศชาติหรือเปล่า รวมทั้งก่อนหน้านี้คงทราบ
ว่าทหารไทยกับกัมพูชาได้มีการปะทะกัน ทาํให้ทหารไทยเสียชีวิตกว่า ๑๐ นาย เพื่อรักษามาตุภูมิ และรักษา
ท่าทีของฝ่ายไทยที่จะขึ้นศาลโลก และการที่รัฐมนตรีขึ้นไปถ่ายรูปก็อาจจะทําให้เกิดประวัติศาสตร์ซ้ํารอยอีกได้ 
จึงอยากขอร้องว่าไม่ให้ทําแบบนี้อีก เนื่องจากอาจจะส่งผลต่อการพิจารณาของศาลโลกได้ 
พลอากาศเอกสุกําพล สุวรรณทัต รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ตอบกระทู้ว่าการเดินทางไปคร้ังนี้ไม่มี
การเชิญมาจากประเทศกัมพูชาและในฐานะประธานคณะกรรมการชายแดนทั่วไปหรือ (เจบีซ)ี ต้องการไป
ตรวจเยี่ยมทหารด้วย บริเวณที่ไปพบกันคือตัวปราสาทพระวิหาร ซึ่งเป็นเขตแดนกัมพูชา จึงไม่มีผลอะไร  
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กระทรวงการต่างประเทศไม่ได้จองโรงแรมสุรินทร์มาเจสติกไว้ การติดต่อประสานงานดังกล่าวเป็นเรื่องของ
กระทรวงกลาโหม โดยกรมกจิการชายแดนทหาร กระทรวงการต่างประเทศเพียงแค่ส่งเจ้าหน้าที่ร่วมคณะ 
และไม่ได้มีข้อทักท้วงใด ๆ ยืนยันว่าการไปพบปะถ่ายรูปร่วมกันครั้งนี้ ไมม่ีผลต่อการพิจารณาคดีของศาลโลก 
ส่วนการเจอกันครั้งนี้ตนเป็นผู้โทรนัดพลเอกเตียบันเอง โดยระบุสถานที่ขอเจอกันบนปราสาทพระวิหาร        
โดยการพูดคุยนั้นก็เป็นเรื่องยุทธศาสตร์ของชายแดนให้มั่นคงและมั่งคั่ง และเรื่องการเข้มงวดดูแลการลักลอบ
ตัดไม้พะยูง การแก้ไขปัญหาชายแดนแบบฉนัท์มิตร รวมทัง้การปฏิบัติตามคําสั่งของศาลโลกเรื่องมาตรการ
คุ้มครองหลังจากที่ทหารไทยและกัมพูชาเคยปะทะกัน ก็ยืนยันว่าทั้ง 2 ประเทศจะตกลงกันได้ ส่วนชาวบ้าน
ของทั้ง 2 ประเทศ ที่ประกอบอาชีพอยู่ในพื้นที่ทับซ้อน ก็ยืนยันว่าจะไม่มีการโยกย้ายออกนอกพื้นที่ 
กระทู้ถามสดเรื่องที่ ๒ เรื่องมาตรการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ถามโดยนายวิรัตน์ วิริยะพงษ์ สมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎรจังหวัดสุโขทัย พรรคประชาธิปัตย์ว่า ปัจจุบันปัญหาวิกฤติภัยแล้งได้ทวีความรุนแรงมากขึ้นครอบคลุม
ทุกพ้ืนที่ทั่วประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้ประกาศเป็นเขตพื้นที่ภัย
พิบัติภัยแล้งเป็นวงกว้าง สร้างความเสียหายต่อประชาชนและภาคเกษตรกรรม ประสบปัญหาขาดแคลนน้ําที่
ใช้อุปโภค บริโภคและเพื่อการเกษตรทําให้ไร่นา พืชไร่ พืชสวนเสียหายมาก จึงอยากทราบว่ารัฐบาลได้มีการ
ดําเนินการแก้ไขปัญหาอย่างไร 
นายปรีชา เร่งสมบูรณส์ุข รฐัมนตรีว่าการกระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม ตอบเบื้องต้นว่า
สืบเนื่องจากวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา รัฐบาลได้อนุมติัโครงการช่วยเหลือภัยแล้งใน ๒๙ จังหวัดที่ประกาศ
พ้ืนที่ภัยพิบัติแล้ง ต่อมาในวันที่ ๑๕ ก.พ นายกรัฐมนตรีก็ได้เชิญผู้ที่เกี่ยวข้องกับปัญหาภัยแล้งทั้งหมดประชุม
และวางแผนดูแลภัยแล้งร่วมกัน โดยมีการวางกรอบการดูแลซึ่งเน้นย้ําขอให้ลงรายละเอียดรายหมู่บ้าน ตําบล 
อําเภอ และความเร่งด่วนมากก่อนและหลังตามลําดับ ซึ่งขณะนี้มีโครงการเร่งด่วนตามมติคณะรัฐมนตรีอนุมัติ
งบกลางจํานวน ๖๙๗ ล้านบาทในการขุดเจาะบ่อบาดาลให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จํานวน ๑,๒๕๓ บ่อและก็ดู
เป็นรายจังหวัด มีภาคเหนือ ๔ จังหวัด แพร่ ตาก และสุโขทัย ภาคอีสาน ๑๐ จังหวัด ภาคตะวันตก ๑๕ 
จังหวัดซึ่งมีงบเร่งด่วน รวมทั้งการจัดหาภาชนะในการเก็บกักน้ํา สองหมืน่สองพันแปดร้อยถัง มีการขดุเจาะบ่อ
บาดาลโดยรับข้อมูลความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่จากผู้ว่าราชการจังหวัดโดยตรง สําหรับจังหวัด
สุโขทัยนั้นก็ได้ขุดเจาะบ่อบาดาลไปแล้ว ๑๐๐ บ่อโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดูแลในแตล่ะหมู่บ้าน พรอ้มกันนี้
นายกรัฐมนตรยัีงได้สั่งการให้เตรียมรถน้ําบรรทุกน้ําจากแหล่งน้ําดิบไปช่วยเหลือประชาชนที่เดือดร้อนทุกพ้ืนที่ 
รวมทั้งมีการทาํฝนหลวงในพื้นที่แล้งด้วย 
นายวิรัตน์ ถามต่อว่าในส่วนงบเงินกู้สามแสนห้าหมื่นล้านบาทของรัฐบาลนั้นตอนนี้มีการดําเนินงานเรื่อง
ใดบ้าง 
นายปรีชา เร่งสมบูรณส์ุข รฐัมนตรีว่าการกระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม ตอบว่า ได้ใช้เพียง
กว่าเก้าร้อยล้านบาทในการแก้ไขปัญหาน้ํารวมทั้งโครงการทําถนนป้องกันน้ําท่วมในเขตกรุงเทพมหานครกว่า 
๒ หมื่นล้านเทา่นั้นยังไม่ได้ใช้ส่วนอื่น ส่วนภัยแล้งขณะนี้ได้ใช้งบกลางแก้ไขปัญหาอยู่ สําหรับการดูแลภัยแล้ง 
๒๑ จังหวัดในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียง ภาคตะวันตกก็จะได้ประชุมคณะรัฐมนตรีเพื่อดูแลปัญหา
ต่อไป 
นายวิรัตน์ ถามต่อในส่วนพื้นที่จังหวัดสุโขทัยบริเวณหลังวัดพลายชุมพลที่สร้างเขื่อนไว้ได้พังลงแล้วขณะนี้ 
ทั้งๆที่น้ํายังไมท่่วมซึ่งได้มีการสํารวจเองในพื้นที่ ซึ่งก็อยากให้รัฐบาลทบทวนให้ละเอียดทุกพ้ืนที่ของจังหวัด
ด้วย นอกจากนี้ก็อยากฝากให้รัฐบาลจัดสรรเป็นวาระแห่งชาติไม่ว่าจะเป็นปัญหาน้ําท่วมและปัญหาภัยแล้งใน
ภาพใหญ่ของปัญหา โดยเฉพาะการสร้างเขื่อนแก่งเสือเต้นก็อยากให้มีรปูธรรมในการดําเนินงานมากยิ่งขึ้น  
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และก็อยากทราบว่าโครงการในการก่อสร้างเพื่อป้องกันน้ําท่วมและปญัหาภัยแล้งรัฐมีโครงการดูแลปัญหา
อย่างไร และประชาชนที่ได้รับผลกระทบขณะนี้รัฐได้ดูแลที่ไหน อย่างไรบ้าง 
นายปรีชา เร่งสมบูรณส์ุข รฐัมนตรีว่าการกระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม ตอบว่าโครงการใน
ลําน้ํายมน้ันได้มีการดูแล ศึกษาแล้วขณะนีก็้คาดว่าจะสร้างได้อย่างแน่นอน สําหรับเงินชดเชยให้ชาวบ้านนั้น
นายกรัฐมนตรก็ียํ้าว่า ใหยึ้ดกฏเกณฑ์ตามข้อกฎหมายความช่วยเหลือด้วยความเป็นธรรมด้วย 
กระทู้ถามสดเรื่องที่ ๓ เรื่องภัยแล้ง ถามโดยนายอนันต์ ศรีพันธ์ุ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดอุดรธานี 
พรรคเพื่อไทยว่า ด้วยในปัจจุบันหลายพื้นที่ของประเทศได้ประสบปัญหาภัยแล้ง และทาํให้ประชาชนประสบ
ความเดือดร้อนมาก ดังนั้นรัฐบาลควรมีแผนพัฒนาและดูแลภัยแล้งทั้งระบบ รวมทั้งการจ่ายค่าชดเชยให้
เกษตรกร อยากทราบว่ารัฐบาลได้มีการดําเนินการอย่างไรบ้าง 
นายปรีชา เร่งสมบูรณส์ุข รฐัมนตรีว่าการกระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม ตอบว่าในภาพ
ใหญ่ของการแก้ไขปัญหาเรื่องน้ํา รัฐบาลได้มีการบูรณาการงานในการดูแลทั้ง ๒๕ ลุ่มน้าํทั่วประเทศ โดยจะมี
โครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ําสะพุงเหนือซึ่งจะเป็นต้นน้ําของลําน้ําชีที่จังหวัดชัยภูมิ ซึ่งจะดูแลแก้ไขปญัหาน้ํา
ท่วมให้กับประชาชนในลําน้ําชีทั้ง ๘ จังหวัดไล่ต้ังแต่จังหวัดชัยภูมิ ขอนแก่น ยโสธร บุรรีัมย์ จนถึงจังหวัด
อุบลราชธานี โดยส่วนนี้ได้ดําเนินการแน่นอนในปีนี้ซึ่งอยู่ในแผนการใช้งบประมาณอยู่แล้ว นอกจากนี้จังหวัด
ทางด้านภาคตะวันออกก็มีจังหวัดเลย หนองบัวลําภู หนองคาย บึงกาฬ มุกดาหาร เป็นต้นซึ่งก็เป็นจังหวัดที่อยู่
ในลําน้ําสาขาของแม่น้ําโขงก็จะมีการบูรณาการแก้ไขปัญหาโดยโครงการแก้มลิงทีจ่ะเก็บน้ําจากลําน้ําโขงมา
เก็บกันตรงนี้ซึ่งก็อยู่ในแผนการแก้ไขปัญหา นอกจากนี้ด้านภาคตะวันออกและภาคตะวันตกก็มีแผนบรูณาการ
เช่นแผนฝั่งตะวันตกก็มีแม่น้ําบางปะกงและฝั่งตะวันออกก็มีอยู่ในแผนอยู่แล้วเช่นกัน รวมทั้งภาคใต้ที่จงัหวัด
แถวปัตตานี ลําน้ําปัตตานี สงขลาก็ได้เตรียมพร้อมเรื่องงบประมาณตามพระราชบัญญัติเงินกู้เอาไว้รองรับใน
การดําเนินการโดยจะเริ่มในปีนี้ไว้ด้วยแล้ว 
นายอนนัต์ ใหข้้อสังเกตว่า เกษตรกรควรต้องมีส่วนร่วมในการปัญหาร่วมกับภาครัฐโดยเฉพาะภัยแล้งเวลานี้
ด้วย และการดูแลอย่างเป็นรูปธรรมในทางปฏิบัติชัดเจนได้ดําเนินงานอย่างไร 
นายปรีชา เร่งสมบูรณส์ุข รฐัมนตรีว่าการกระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม กล่าวว่าประเด็นนี้
ทางนายกรัฐมนตรีได้มีการประชุมและมอบให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์โดยกรมชลประทานให้ดูว่าพ้ืนที่
ตรงไหนที่จะสามารถขยายระบบส่งน้ําให้กับประชาชนโดยเป็นระบบเปิดก็ดีปิดก็ดี ซึ่งขณะนี้ได้สั่งการให้กรม
ชลประทานดําเนินการส่วนนี้เพื่อขยายฐานน้ําจากแหล่งน้ําดิบไปสู่ประชาชน นอกจากนี้ก็ได้มอบหมายให้
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้มดําเนินการขุด ลอก ค ูคลองในพื้นที่แล้งซ้ําซากที่อยู่นอกระบบ
ชลประทานสําหรับพ้ืนที่ที่ห่างไกลแหล่งน้ํา นอกจากนี้กระทรวงฯกม็ีแผนขุดบ่อบาดาลโดยจะสํารวจในแผนที่
และของบประมาณดูแลทั่วประเทศด้วย สําหรับด้านการชดเชยเกษตรที่ได้รับผลกระทบนั้นคณะรัฐมนตรีก็ได้มี
การประชุมกันเพื่อพิจารณากันว่า ข้าวก็จะชดเชยความเสียหายให้เกษตรกร ๖๐๖ บาท/ไร่ พืชไร่ ๘๓๗ บาท/
ไร่ พืชสวน๙๑๒ บาท/ไร่ ซึ่งอย่างไรก็ตามราคาที่ต้ังไว้หลายฝ่ายก็มองว่าไม่คุ้มทุนจึงได้มีการต้ังคณะกรรมการ
ขึ้นมาเพื่อกําหนดราคาชดเชยให้มีการคุ้มทนุกับเกษตรกรมากขึ้น ซึ่งก็อยู่ในระหว่างการพิจารณาในราคา
ชดเชยใหม่ โดยเบื้องต้นกําหนดว่าสินค้าข้าวจะอยู่ที่ระดับชดเชย ๑,๕๕๑ บาท/ไร่ พืชไร่ ๒,๕๗๕บาท/ไร่ พืช
สวน ๔,๑๙๙บาท/ไร่ และส่วนอื่นๆก็ได้มองค่าชดเชยไว้เหมือนกันไม่ว่าจะเป็นการเสียหายกับสัตว์เลี้ยงเช่นโค 
กระบือ สุกร แพะ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้เกษตรกรมากขึ้น 
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กระทู้ถามทั่วไปเรื่องที่ ๑ เรือ่งการบริหารจัดการเกี่ยวกับแรงงานไทยไปทํางานต่างประเทศอย่างมี
ประสิทธิภาพ ถามโดยนางกุสุมาลวตี ศิริโกมุท สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดมหาสารคาม พรรคเพือ่ไทยว่า
กระทรวงแรงงานมีมาตรการที่จะแก้ไขปัญหาให้เป็นระบบและมีมาตรฐานอย่างไรและการดูแลสภาพความ
เป็นอยู่และมาตรฐานของผู้ใช้แรงงานที่ได้รับสิทธิประโยชน์ตามกฏหมายรวมทั้งมีมาตรการในการดูแลรวมทั้ง
คนงานไทยที่ตกทุกข์ได้ยากซึง่ถูกจับกุมคุมขงัและถูกลงโทษในต่างประเทศอย่างไร 
นายเผดิมชัย สะสมทรัพย์ รฐัมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ตอบในภาพรวมเบื้องต้นว่า แรงงานไทยที่ไป
ทํางานต่างประเทศที่ถูกเอารัดเปรียบนั้นตรวจสอบแล้วพบว่า มีขบวนการทํากันอย่างน่ากลัวโดยเฉพาะที่
อิสราเอลเสียคา่ใช้จ่ายในการเดินทางไปใช้แรงงานหัวละหลักแสนซึ่งเมื่อไปแล้วก็จะได้เงินเดือนหลักหมื่นจึง
เป็นที่ดึงดูดใจผู้ใช้แรงงานใหอ้ยากไป วันนี้ต่างประเทศยอมรับว่าไม่สามารถรับรู้ว่าแรงงานไปอย่างถูกต้อง
หรือไม่ อย่างไรก็ตามกระทรวงแรงงานจะมีการปรับปรุงกฎ กระทรวงต่างๆที่เอื้ออํานวยให้ผู้ใชแ้รงงานให้ดีขึ้น 
รวมทั้งมีมาตรการปราบปรามผู้ที่หลอกซื้อแรงงานอย่างเข้มงวด นอกจากนี้กระทรวงฯยังมีเครือข่ายดูแล
แรงงานทั่วประเทศอยู่ ซึ่งถ้าเจ้าหน้าที่ดูแลไม่ได้ต้องถูกลงโทษในมาตรการอย่างเด็ดขาด ทั้งนี้เพื่อคุ้มครอง
แรงงานต่างประเทศตามมาตรฐานของกระทรวงแรงงาน 
นางกุสุมาลวตถีามว่า การดูแลสภาพความเป็นอยู่ของแรงงานจะดูแลอย่างไร เนื่องจากว่าเคยไปดูแรงงานที่
ไต้หวันและหลายๆประเทศทีแ่รงงานไทยถูกปฏิบัติไม่ตรงกับเงื่อนไขที่ให้ไว้ก่อนไปใช้แรงงาน รวมทั้งที่ถูก
จับกุมคุมขังและเสียชีวิตที่ต่างประเทศ 
นายเผดิมชัย สะสมทรัพย์ รฐัมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน กระทรวงมีมาตรฐานดูแลอยู่และจะมีการ
วิเทศก์ให้ผูใ้ช้แรงงานทราบก่อนในการเตรียมพร้อมไปใช้แรงงานต่างประเทศ โดยเฉพาะแรงงานการเก็บผลไม้
ป่าที่สวีเดนและฟินแลนด์ซึ่งมีอากาศหนาวทําให้อันตรายมาก ทั้งนี้ ก่อนหน้านี้ก็ได้มีการเจรจากับต่างประเทศ
และมีการแก้ไขกฎหมายให้ได้ประโยชน์กับผู้ใช้แรงงาน รวมทั้งแต่ละประเทศก็มีทูตแรงงานดูแลอยู่ด้วยเช่นกัน 
กระทู้ถามทั่วไปเรื่องที่ ๒ เรือ่งโครงการพัฒนาปิโตรเลียมแหล่งดงมูล  จังหวัดกาฬสินธ์ุถามโดยนางรัชฎาภรณ์ 
แก้วสนิท สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคประชาธิปัตย์ ว่าตามที่บริษัทอพิโก้ (โคราช) จํากัด ได้รับสัมปทาน
สํารวจปิโตรเลียมบนบก ภายใต้สัมปทานปิโตรเลียมเลขที ่๙/๒๕๕๖/๖๖ จากกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ สําหรับ
พ้ืนที่ผลิตแหลง่ดงมูล จังหวัดกาฬสินธ์ุ บนเนื้อที่ ๓๑.๙๑ ตารางกิโลเมตรนั้น มีรายละเอียดการดําเนินงาน
อย่างไร 
นายพงษ์ศักด์ิ รักตพงศ์ไพศาล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานตอบในภาพรวมเบื้องต้นว่า การพัฒนา
พ้ืนที่ภาคอีสานในพื้นที่ ๑๖๘,๐๐๐ กม. ผลสํารวจที่ผ่านมาได้พบมาต้ังแต่ที่น้ําพองตั้งแต่ปี ๒๕๒๒ ได้แก๊สหนึ่ง
พันล้านลูกบาศก์ฟุต ซึ่งมีพ้ืนที่สํารวจ ๓ โครงการใหญ่และอีกหลายแหลง่ สําหรับที่ดงมูลนั้นได้สํารวจเจอแก๊ส 
๙๖ พันล้านลกูบาศก์ฟุตเท่านั้นไม่พบน้ํามันในเขตภาคอีสานเลย จากนัน้มาก็ไม่มีการสํารวจอีกเลยเนื่องจากดู
โครงสร้างแล้วไม่น่าจะมแีก๊สหรือน้ํามัน สําหรับการเจาะดูที่ดงมูลครั้งที่ ๑ เจาะแล้วไมม่ีแก๊ส ดงมูล ๒ ไม่มี
แก๊ส ดงมูล ๓ ปี ๒๕๕๓ไม่มแีก๊ส จนกระทัง่การเจาะดงมูลแก๊ส ๔ ปี ๒๕๕๔ ก็ขุดเจอแก๊สซึ่งการเจอครั้งนี้ก
ขณะนี้ก็กําลังอยู่ระหว่างการทําอี ไอ อีหรือการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมโดยต้องทําแผนระดับจังหวัด 
อําเภอและทําการประชาพิจารณ์กับประชาชนให้ได้รับทราบและรับฟังความคิดเห็นด้วย 
นางรชัฎาภรณ์ ในฐานะผู้มใีบอนุญาตในการมีส่วนร่วมดูแลแหล่งธรรมชาติได้ ถามว่าถ้าจะขอแผนในการขุด
เฉพาะจังหวัดกาฬสินธ์ุจะได้ไหม และแผนประชาพิจารณ์ในความเป็นจริงดูเหมือนไม่ทั่วถึงประชาชนทั้งพื้นที่
จึงอยากขอขั้นตอนและผลที่ได้จากการทําอี ไอ เอด้วย และรัฐจะมีมาตรการในการบริหารพลังงานให้คุ้มค่า 
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สําหรับนโยบายพลังงานอาทิ การผลิตพลังงานเองโดยศูนย์การค้า การดับไฟป้ายสาธารณะต่าง ๆ ที่สาธารณะ
ต่าง ๆอย่างไร 
นายพงษ์ศักด์ิ รักตพงศ์ไพศาล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน ตอบในขณะนี้มีหน่วยต่อต้าน โดย
กล่าวหาว่าประเทศไทยมีการผลิตน้ํามันได้ ๑ ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวันและนําไปขายต่างประเทศ ซึ่ง
ข้อเท็จจริงเรื่องนี้ไม่ถูกต้อง ซึ่งไทยเราผลิตได้แค่หลักแสนเท่านั้นเองและมีสารปรอทผสมไม่ปลอดภัย จึงอยาก
ให้ผู้สงสัยที่ไมท่ราบข้อเท็จจริงที่ถูกต้องให้ถามที่กระทรวงโดยตรง สําหรับเรื่องการทําอี ไอ อี นั้นกระทรวงทํา
ตามแผนของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมปี ๒๕๔๙ โดยแบ่งการทําเป็น ๗ กลุม่เช่นองค์การ
เอกชนด้านสิ่งแวดล้อม นักวิชาการอิสระ ประชาชน โดยการทําต้องทําให้ครบองค์ประกอบนโยบายที่กําหนด
โดยมีการสํารวจความคิดเห็น ด้านประโยชน์เศรษฐกิจสังคม  
นางรชัฎาภรณ์ ฝากการประชาสัมพันธ์ให้ชาวบ้านได้ทราบอย่างทั่วถึงในโครงการต่าง ๆและแผนที่ขอก็ขอดู
รายละเอียดด้วย 
นายพงษ์ศักด์ิ รักตพงศ์ไพศาล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน ตอบว่าจะได้ส่งรายละเอียดให้ทราบ 
กระทู้ถามทั่วไปเรื่องที่ ๓ เรือ่ง การปรับปรุงซ่อมแซมถนนบ้านตูม – ไรเ่จริญ ที่ชํารุดเสียหาย ถามโดย 
นายวิวัฒน์ชัย โหตระไวศยะว่าปัจจุบันถนนที่ประชาชนใช้สัญจรไปมาภายในประเทศในขณะนี้ได้ชํารุดเสียหาย
มาก โดยเฉพาะถนนรอยเชื่อมต่อระหว่างตําบล อําเภอ จังหวัดซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น อยากทราบว่ากระทรวงมหาดไทยจะมีการดําเนินการปรับปรุงอย่างไรโดยเฉพาะการซ่อมแซม
ถนนสายบ้านตูม – ไร่เจรญิ ที่จังหวัดศรีสะเกษ 
นายประชา ประสพดี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยตอบว่า ถนนเส้นนี้ได้มกีารประสานขอข้อมูล
ตรวจสอบแล้ว โดยองค์การบริหารส่วนตําบลในพื้นที่ได้มีการนําหินคลุกมาบรรเทาความเดือดร้อนเฉพาะหน้า
แล้วส่วนหนึ่งในระยะทางทั้งหมด ๒๖ กิโลเมตรและอนาคตจะได้ดําเนินการอย่างถาวรต่อไป 
นายวิวัฒน์ชัย ถามต่อว่ากระทรวงมหาดไทยจะดําเนินการแก้ไขอย่างไรในโครงการ 
นายประชา ประสพดี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยตอบว่า ได้บรรจุโครงการในเส้นทางที่เหลือไว้
แล้วในปีงบประมาณซึ่งจะได้ทบทวนอีกครั้งเพื่อดําเนินโครงการโดยเร็วตามความเดือดร้อนในพื้นที ่
 ภายหลังการตอบกระทู้ถามทีป่ระชุมฯได้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์โดย
มีสาระสําคัญในตัวร่างเพื่อปรับปรุงการศึกษาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม
ประกอบกับแนวนโยบายของรัฐบาลได้มีการส่งเสริมให้มหาวิทยาลัยของรัฐพัฒนาไปสู่การเป็นมหาวิทยาลัย
ของรัฐที่ไม่เปน็ส่วนราชการแต่อยู่ในกํากับของรัฐ เพื่อประโยชน์ในการบริหารจัดการที่เป็นอิสระและมีความ
คล่องตัว สามารถจัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษาได้อย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยการจัด
การศึกษาระดับอุดมศึกษาจะต้องคํานึงถึงความเป็นอิสระและความเป็นเลิศทางวิชาการ จึงมีการปรับปรุงร่าง
กฏหมายให้เป็นตามแนวทางนี้ 
 ร่างฯนี้สมาชิกได้อภิปรายทั้งเห็นด้วยและไมเ่ห็นด้วยในการออกนอกระบบของครั้งนี้ของมหาวิทยาลัย
โดยมีความกังวลในหลายประการอาทิ ประเด็นการกําหนดค่าหน่วยกิต การหารายได้เข้ามหาวิทยาลัยใน
แนวทางที่เหมาะสม คุณธรรม จริยธรรมของผู้บริหารองค์กรในการดูแลบุคลากร ด้านคุณภาพทางวิชาการให้
สอดคล้องกับโลกยุคโลกาภิวัตน์กับความน่าเชื่อถือของมหาวิทยาลัย 
 หลังการอภิปรายนายพงศ์เทพ เทพกาญจนา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้ตอบต่อข้อสังเกต
ในการอภิปรายของสมาชิกฯว่า ตามท่ีสมาชิกฯได้อภิปรายในความเป็นห่วงด้านบุคลากรของมหาวิทยาลัยว่า
จะถูกลดหย่อนค่าตอบแทนหรือไม่ตรงนี้ในบทเฉพาะกาลในตัวร่างนี้ได้กําหนดไว้แล้วว่า ในกรณีไม่ต้องการเป็น 



- ๖ - 
พนักงานมหาวิทยาลัยหรือออกนอกระบบก็ให้ได้รับค่าตอบแทนเหมือนเดมิของรัฐ แต่ถ้าอยากเปลี่ยนสถานะ
เป็นพนักงานของรัฐหรือออกนอกระบบก็ให้ได้รับเงินเดือน ค่าจ้าง สวัสดิการไม่น้อยกว่าเงินเดือนก่อนที่จะ
ออกนอกระบบ สําหรับประเด็นการประกันคุณภาพและการประเมินนั้นทําไมไม่ดูมหาวิทยาลัยอ่ืนที่ออกนอก
ระบบแล้ว ส่วนนี้ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ก็มีแบบประเมินของมหาวิทยาลัยตามร่างนี้แต่อย่างไรก็ตามก็
สามารถปรับได้ในคณะกรรมาธิการที่จะต้ังขึ้นภายหลังร่างฯรับหลักการในวาระที่ ๑  ด้านคุณภาพการศึกษา
ถ้าออกนอกระบบก็จะดีขึ้น ด้านการจัดการศึกษารัฐสามารถสนับสนุนการศึกษาได้ระดับหนึ่งใน
ระดับอุดมศึกษาโดยมีกระบวนการจัดหลักสูตรพิเศษขึ้นมากมายเช่นการจัดการศึกษาภาษาอังกฤษ อย่างไรก็
ตามค่าเล่าเรียนทั้งหมดโดยภาพรวมมหาวิทยาลัยที่ได้ออกนอกระบบไปแล้วนั้นก็มองว่าปัจจุบันยังไม่สูงมาก
เกินไปไม่ว่าจะเป็นในกํากับของรัฐหรือออกนอกระบบ ซึ่งถ้ามหาวิทยาลัยใดจะขึ้นค่าหน่วยกิตก็ต้องขึ้นอย่างมี
เหตุมีผลทีทุ่กฝา่ยยอมรับได้ในความเหมาะสม 
 ภายหลังการชี้แจง ประธานฯ ได้สั่งปิดประชุมในเวลา ๑๖.๑๐ นาฬิกา 
 


